



Library News

<http://www.arc.nrru.ac.th>

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แหล่งเรียนรู้ทันสมัย เทคโนโลยีก้าวไกล ล้ำเลิศในคุณภาพบริการ สานความรู้สู่ชุมชน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 44 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการสารสนเทศ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือก ยกย่องเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยจะเข้าร่วมงานเลี้ยง เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและครอบครัว ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 และเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเชิดชูเกียรติ เพื่อเข้ารับ เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ขอแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิต

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน ได้แก่



นางนิศการ อุดมพล
สำเร็จการศึกษา
สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



นางสาวกาญจนา หักทะล
สำเร็จการศึกษาศาสนา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์

หนังสือเกินกำหนดส่ง ไม่เสียค่าปรับ

ข่าวดี

สำหรับท่านที่ค้างส่งคืนหนังสือ ให้นำมาคืน ภายใน
วันที่ 17-30 เม.ย. 56 เท่านั้น

สำหรับทรัพยากรสารสนเทศที่สำคัญหายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุดฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณบดีหรือบริการยืม-คืน ชั้น 1 โทร. 044-009-009 ต่อ 1609 ต่อ 120

มุมหนังสือใหม่



อยากเป็นสุดยอด คนจำเก่ง ไม่ยาก

สารพัดเทคนิคจิตวิทยา
ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็น
อัจฉริยะ-จำง่ายได้ง่ายๆ

ภายในไม่กี่นาที หนังสือเล่มนี้แหละที่จะช่วยให้เราจำ
จำง่าย จำได้ จำดี อ่านง่าย ไม่ยาก และบรรลุจุดมุ่ง
ไปด้วยความรู้ ทฤษฎี เทคนิคเกี่ยวกับความจำที่นำมา
จากงานวิจัยทางจิตวิทยา ช่วยให้พวกเราทุกคน
ใช้สมองได้อย่างดี จำแม่นเป็นเลิศแน่นอน

นวนิศา นวทีศา



หนังสือแปล นวนิศา
โดยแก้ว พุกุล รู้จักกันดีว่าเป็น
ผู้แปลระดับแนวหน้า
ที่มีผลงานแปลหนังสือเมืองๆ หนังสือเล่มนี้
เขียนโดยคุณ ริคเกอร์ แอร์มัน อดีตนักธุรกิจ
มหาเศรษฐีท่านหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนชีวิตจาก ขรวาส
มาเป็นบรรพชิต จุดที่ทำให้ผู้คนสนใจมากที่สุดคือ
การที่ท่านสละความสุขทางโลกมาเป็นพระป่า
จากผู้รับมาเป็นผู้ให้ และจากการพยายามออก
จากห่วงวังงสารมาพบสัจธรรม หากท่านประสงค์
อยากทราบว่าจะอะไรเป็นสิ่งที่ส่งให้ท่านหันหลังให้โลก
วัตถุนิยม เดินเข้าสู่โลกธรรม และอะไรที่ทำให้ท่านละพ
บรรพชิต มุ่งเสนอ ธรรมสัจธรรมแก่นุชนชาติ อย่
ระลอกละ ก็จะจับจองเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้



พัทยา เว็ช เอ๊ย

หนังสือน่ารักที่จะพา
สัมผัสกับพัทยา บาง
สัดหับ ศรีราชา เกาะสี
และอีกกว่า 200 แห่ง
สุดชอริเฟอร์ ให้อ่านที่
ไม่ต้องพัก กับไม่ต้อง

สนุกสุดเหวี่ยง พร้อมทั้งพักรกสนุกสุดชอริเฟอร์
ที่จะทำให้คุณต้องทึ่งว่ามีแบบนี้ก็มีในพัทยาด้วย
สองสัมพันธ์ ในมุมมองใหม่ๆ ที่มีมากกว่าการไปนั่ง
กินเหล้าหรือเที่ยวกลางคืน มาสำรวจท่าออกจากที่
แล้วไปตะลุยในดินแดนแห่งนี้กันดีกว่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติทางการบริหารที่ดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการนี้ คณะศึกษาดูงานได้ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานเพิ่มเติมในส่วนของการบริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิฑูล ภูมิโคกรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยนางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับและนำชมศึกษาดูงาน พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารสำนักวิทยบริการฯ



สำนักวิทยบริการฯ ปรับปรุงอาคาร 7 และอาคาร 23

ตามที่สำนักวิทยบริการฯ ได้ประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้บริการทราบว่า สำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการปรับปรุงอาคาร 7 และ 23 ในช่วงระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 4 พฤษภาคม 2556 แล้วนั้น สำนักวิทยบริการฯ จึงขอรายงานผลการปรับปรุงอาคารมายังท่านผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังมาติดต่อขอใช้บริการได้ทราบว่าจุดใดที่กำลังปรับปรุงและสามารถเข้าติดต่อขอใช้บริการได้ ดังนี้

1. ประตูทางเข้า อยู่ระหว่างการปรับปรุงต่อเติมเพื่อขยายทางเข้า ซึ่งในระหว่างการปรับปรุงนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติ
2. จุดให้บริการรับถ่ายเอกสาร ติดตั้งประตูและกระจกด้านหน้า ภายในติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลม และซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุด จุดนี้ผู้ใช้บริการ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ตามปกติ
3. ตึกเก่า(อาคาร 7) มีการปรับปรุงบันไดทางเดิน เนื่องจากกรณีเอียงยางและลื่นมากบันไดชำรุด และติดตั้งม่านรับแสงเพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน การดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ใช้บริการ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้แล้ว และคงเหลือมุมหนังสือพิมพ์ ที่อยู่ระหว่างทำความสะอาด พื้นที่ เมื่อแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ จะแจ้ง ให้ทราบอีกครั้ง
4. ตึกใหม่(อาคาร 23) อยู่ระหว่าง ติดตั้งม่านรับแสง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เช่น 1- 4 ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าได้ แต่จุดใดที่มี การติดตั้งหรือปรับปรุง ซึ่งได้มีการปิดกัน หรือติดตั้งบอกรายงานชัดเจน ท่านผู้ใช้บริการ กรุณาหลีกเลี่ยง เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์การงดให้บริการ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการทุกท่านดังนี้

วันที่ 5 - 8 เมษายน 2556
วันที่ 12 - 16 เมษายน 2556
วันที่ 18 - 30 เมษายน 2556

วันหยุด และวันหยุดชดเชยวันจักรี
วันหยุด และวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
งดให้บริการยืม เนื่องจากเตรียมโอนถ่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty (เปิดบริการเฉพาะรับคืนทรัพยากรสารสนเทศเท่านั้น)

วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2556
วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2556
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2556

วันหยุดและวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
งดให้บริการเนื่องจากเตรียมการถ่ายโอนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty
งดให้บริการเนื่องจากสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาค กค.ปช. รุ่น 17